

Số: 30/KH-ND

Thuận Hạnh, ngày 04 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH

Về việc triển khai công tác phòng, chống dịch năm học 2023 – 2024

Căn cứ Thông tư số: 46/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Thực hiện Công văn số:1526/SGDĐT-GDTrXCTTT ngày 21/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch. Theo thông tin cập nhật của Tổ chức Y tế thế giới từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, biến thể mới EG.5 của vi rút SARS-CoV-2 có tỷ lệ lưu hành trên toàn cầu là 17,4% trong tuần từ 17-23/7/2023, tăng hơn 02 lần so với trong tuần từ 19-25/6/2023. Tổ chức Y tế thế giới đánh giá biến thể phụ EG.5 của Omicron thuộc nhóm biến thể đáng quan tâm, hiện đang lây lan ở nhiều quốc gia và có thể tạo ra làn sóng lây nhiễm mới. Ngày 05/5/2023, Tổ chức Y tế thế giới công bố dịch COVID-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu, tuy nhiên không có nghĩa là COVID-19 không còn là mối đe dọa hay COVID-19 ít nguy hiểm hơn.

Để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và để chuẩn bị đón chào năm học mới. Trường THCS Nguyễn Du triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch cho năm học mới 2023 – 2024 như sau:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác như: Sốt xuất huyết, tay chân miệng,... Không để dịch bùng phát trở lại và hạn chế tối đa xảy ra nguy cơ dịch chông dịch.

I MỤC TIÊU

Truyền thông hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Đảm bảo vệ sinh môi trường được đảm bảo cho học sinh trở lại trường.

Phát hiện sớm ca bệnh, không để dịch bệnh lan rộng trên địa bàn.

Bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

II. CÔNG TÁC CỤ THỂ

1. Công tác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh:

Tiến hành tổ chức lau dọn khử khuẩn các phòng học, nhà vệ sinh, khuôn viên nhà trường, dọn vệ sinh sạch sẽ xung quanh khuôn viên trường; làm vệ sinh các vật dụng liên quan đến sinh hoạt, học tập của học sinh, dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay,... cho học sinh vệ sinh cá nhân.

Tổ chức cho học sinh vệ sinh và làm thông thoáng lớp học trước và sau khi học xong bằng các chất tẩy rửa thông thường như: xà phòng, nước lau sàn, nước tẩy rửa... và bằng CloraminB.

Thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh khi có biểu hiện liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp cấp về phòng Giáo dục và Đào tạo và cơ sở y tế gần nhất. Báo cáo các trường hợp gia đình có học sinh từ khu vực lây nhiễm về (nếu có).

Phối hợp giữa Trung tâm Y tế huyện, xã, Đoàn thanh niên, y tế nhà trường và các đơn vị liên quan để phát hiện sớm, cách ly và xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc dịch bệnh.

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, kiểm tra, giám sát các dịch bệnh trong toàn trường.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG DỊCH

1. Công tác chỉ đạo

Củng cố Ban chỉ đạo phòng chống bệnh, tổ chức họp thường xuyên, đột xuất để nắm tình hình dịch bệnh và phân công cho các thành viên trong Ban chỉ đạo, để công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất.

Lập kế hoạch phân công cho từng thành viên tổ chức giám sát nhằm đôn đốc, nhắc nhở mọi người tham gia phòng chống dịch bệnh thường xuyên.

2. Công tác truyền thông

Truyền thông với nhiều hình thức: treo băng-rôn, pa nô, phát thanh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong trường học.

Tổ chức các buổi tuyên truyền cho học sinh trong các giờ sinh hoạt dưới cờ, qua loa phát thanh của trường, trong các buổi họp cha mẹ học sinh, các buổi sinh hoạt ngoại khóa...

3. Biện pháp xử lý dịch bệnh

3.1. Phòng chống dịch bệnh Covid – 19

Tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh nghiêm túc chấp hành những quy định về phòng chống dịch.

Tổ chức tuyên truyền cho học sinh, giáo viên của đơn vị về các yếu tố nguy cơ, các biện pháp, nội quy quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị:

Nội dung tuyên truyền bao gồm: thông điệp 2K, các thời điểm cần rửa sạch đôi tay, hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách...; nội quy phòng, chống dịch của đơn vị; diễn biến mới nhất về tình hình dịch hàng ngày.

Treo, dán các áp phích, thông báo hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị.

3.2. Bệnh sốt xuất huyết

Tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường nhằm giảm số ca mắc sốt xuất huyết trong nhà trường.

Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh cho ngành Y tế địa phương nhằm kiểm soát các điểm nguy cơ, vùng nguy cơ bộc phát dịch sốt xuất huyết, tăng cường giám sát côn trùng tại các khu vực, điểm nguy cơ để chủ động chống bệnh sốt xuất huyết.

Phối hợp với Trung tâm y tế huyện, Trạm y tế xã xử lý các dịch sốt xuất huyết theo hướng dẫn của Bộ y tế.

3.3. Bệnh tay chân miệng

Trường thực hiện vệ sinh trường lớp, tuyên truyền giáo dục học sinh giữ vệ sinh cá nhân hàng ngày và khử khuẩn để phòng, chống các bệnh truyền nhiễm.

Phối hợp với Trung tâm y tế huyện, Trạm y tế xã xử lý dịch tay chân miệng theo hướng dẫn của Bộ y tế.

3.4. Thực hiện 3 sạch: Ăn sạch; ở sạch; bàn tay sạch và vệ sinh môi trường, lớp học.

Vệ sinh lớp học, thường xuyên lau chùi lớp học bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường hoặc Cloramin B.

Thường xuyên kiểm tra vệ sinh trường lớp, giáo dục học sinh giữ vệ sinh cá nhân, tránh tiếp xúc với gia cầm chết, không ăn thịt gia cầm chưa qua kiểm dịch.

Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp phát hiện nhiễm cúm A lây từ người sang người.

Phối hợp với ngành Y tế xử lý dịch cúm A (H5N1; H7N9) theo hướng dẫn của Bộ y tế.

3.5. Bệnh bạch hầu

Tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm chủng phòng bệnh Bạch Hầu đến toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh tham gia tiêm Vacxin.

3.6. Các dịch bệnh khác

Thường xuyên theo dõi các loại dịch bệnh bùng phát trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để có biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ông Trần Xuân Huyền, hiệu trưởng chỉ đạo chung.

Ông Tống Mạnh Hà, phó hiệu trưởng chủ trì thực hiện chương trình giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; tham mưu các điều kiện đảm bảo cho công tác dạy và học; báo cáo tình hình dịch bệnh về Phòng GD&ĐT theo đúng quy định.

Ông Phạm Quang Lâm, phó hiệu trưởng chủ trì thực hiện công tác vệ sinh trường lớp đảm bảo cho việc học sinh học tập tại trường; báo cáo tình hình dịch bệnh về Phòng GD&ĐT theo đúng quy định.

Bà Phan Thị Lan Hương, nhân viên y tế học đường thường trực tại trường đảm bảo công tác theo dõi sức khỏe cho học sinh, giáo viên; kết hợp với Tổng phụ trách đội tuyên truyền qua đội phát thanh măng non về dấu hiệu lâm sàng, cách phòng chống, dịch bệnh covid-19 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị các thiết bị, dụng cụ đảm bảo công tác vệ sinh khử khuẩn lớp học, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt, khẩu trang... để đảm bảo cho việc học sinh học tập tại trường.

Ông Phan Bá Phú, bảo vệ trường học có trách nhiệm thực hiện đúng theo quy định về phòng chống dịch bệnh, không cho người lạ vào trường nếu vào cần thực hiện đúng theo 2k.

Ông Cao Tất Phương, Giáo viên tổng phụ trách đội phối hợp với nhân viên y tế tuyên truyền phát thanh măng non của trường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y Tế; thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi, tránh tụ tập học sinh vào giờ ra chơi, ra về.

Phụ huynh học sinh phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc chăm sóc, theo dõi sức khỏe của con em mình, thực hiện vệ sinh cá nhân, nhắc nhở các em những việc học sinh cần làm tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y Tế.

Giáo viên nhân viên, thực hiện công tác kiểm tra đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi vào trường hàng ngày giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm theo dõi học sinh lớp mình thực hiện đúng quy định “ Những việc học sinh cần làm tại trường – đề phòng chống mắc bệnh covi-19”, cho học sinh lau chùi dọn dẹp bàn ghế trước và sau khi học sinh luôn đảm bảo.

Nhà trường xây dựng kế hoạch và phân công trách nhiệm công việc cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo y tế trường học việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh năm 2023-2024.

Bộ phận y tế kết hợp Liên đội tuyên truyền giáo dục cho tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh biết về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Phải vệ sinh trường lớp hàng ngày và phối hợp với Trạm y tế xã phun xịt thuốc khử trùng khuôn viên trường thường xuyên để phòng các bệnh truyền nhiễm.

Thường xuyên cập nhật tình hình học sinh nghỉ học do mắc các bệnh truyền nhiễm và báo ngay cho Phòng GD&ĐT, trạm y tế xã khi thấy xuất hiện chùm ca bệnh trong nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm tăng cường các biện pháp quản lý học sinh, thông báo kịp thời cho cha mẹ học sinh các trường hợp học sinh có dấu hiệu mắc bệnh.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kịp thời khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu mắc bệnh về Y tế địa phương; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Y tế dự phòng nhằm có hướng xử lý kịp thời không để lây lan trong trường học.

Hiệu trưởng có trách nhiệm giám sát và phát hiện bệnh, báo cáo khẩn về Phòng Giáo dục và Đào tạo khi phát hiện ca bệnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học năm 2023- 2024 của trường THCS Nguyễn Du./.

Nơi nhận:

- Viên chức nhà trường;
- Lưu: VT, (Hương – y tế).

HIỆU TRƯỞNG

Trần Xuân Huyền